



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ งานแผนงาน โทร ๓๓๑๓ โทรสาร ๐ ๕๔๕๖ ๖๖๙๘

ที่ อว ๓/๓๔๐/ ๓๗๕๓

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan ๑๒) คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

อ้างถึงบันทึกข้อความที่ อว ๓/๓๑๐/ว๑๖๘๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan ๑๒) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นั้น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan ๑๒) คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จุฬว)

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-6) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน	

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย

การบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90

กลยุทธ์
การบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
1	ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ทางรูปแบบของเอกสารและข้อมูลในระบบของคณะ ของคณะ สภาการดูแล เป็นปัจจุบัน	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. จัดทำคำสั่งให้มีผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์เจ้าพนักงานห้องที่เก็บ เพื่อให้เกิดการควบคุมดูแลอย่างรอบคอบ	1. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างรับโอนย้ายจากคณะแพทยศาสตร์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564	- ระดับโอกาส คงเดิม เนื่องจาก การโอนย้ายพัสดุและครุภัณฑ์ ยังไม่ สำเร็จ - ระดับผลกระทบ คงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างการโอนย้ายพัสดุและครุภัณฑ์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำานำรุ่งคิดปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริการงานที่นสนมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้นูปแบบลางรวมกัน	

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์
ค่านำหมาย

จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีใหม่ทุกหลักสูตรป็นไปตามมาตรฐานที่สกอ.กำหนด รอยละ 80

กลยุทธ์
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการควมเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการควมเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ควมเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
3	จำนวนนิสิตที่รับเข้า ศึกษาป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด (ในบางหลักสูตร)	3 x 2 = 6 ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.การปรับปรุงหลักสูตร	1.ทุกหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้องตรงควม ต้องการของผู้เรียนและผู้ใ้บัณฑิต	- ระดับโอกาส คงเดิม เนื่องจาก บางหลักสูตรยังไม่ได้นิสิิตตามเป้าหมาย - ระดับผลกระทบ คงเดิม เนื่องจากผู้ศึกษาป็นเข้าให้ควมสำคัญกับการป็น คณะแพทยศาสตร์

แบบการวิเคราะห์ประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : เอกสารการเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างสาขา และไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์มูลค่าสูญเสียชีวิตไประหว่าง 5,000-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์มูลค่าสูญเสียชีวิตไประหว่าง 5,000-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้บ้างประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์มูลค่าสูญเสียชีวิตไประหว่าง 5,001-50,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลาง แต่ยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้เป็นปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์มูลค่าสูญเสียชีวิตไปน้อยกว่า 5,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อย แต่ยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้เป็นปกติ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ในรูปแบบของเอกสารและข้อมูลในระบบของศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ไม่ในปัจจุบัน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียพัสดุและครุภัณฑ์ไประหว่าง 5,0001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียพัสดุและครุภัณฑ์ไประหว่าง 5,0001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้บางประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียพัสดุและครุภัณฑ์ไประหว่าง 5,001-50,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลาง แต่ยังคงดำเนินการติดตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯได้เป็นปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุและครุภัณฑ์ครบถ้วน แต่การรายงานสถานะไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน โดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียพัสดุและครุภัณฑ์ไปน้อยกว่า 5,000 บาท
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุและครุภัณฑ์ครบถ้วน และการรายงานสถานะถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

แบบการวิเคราะห์ประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาไม่เพียงพอตามที่กำหนด (ในบางหลักสูตร)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในหลายกิจกรรม แต่มีผลกระทบมากต่อการบริหารจัดการ ทำให้หลักสูตรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของสกอ.
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในหลายกิจกรรม แต่มีผลกระทบปานกลางต่อการบริหารจัดการ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในบางกิจกรรม แต่มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการจัดการ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรขาดความคล่องตัวในบางกิจกรรม แต่สามารถบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานของสกอ.
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรมีความคล่องตัวและมีมาตรฐานของสกอ.



คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ ๔๙๓๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๘๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และให้แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ตามรายนามดังต่อไปนี้

๑. นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล
เป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒. นางสาวปริยาภรณ์ ปันอิม
เป็น เจ้าหน้าที่พัสดุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว่า)

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตำแหน่ง

(จongsak จิตกาน) (ปันอิม)